



๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒๗๖) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ดำเนินการแจ้งกรอบงบประมาดังกล่าวให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศต่อไป

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอแจ้งกรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบงบประมาในการจัดทำแผนงานประจำปี ตามระเบียบ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ในข้อ ๓๕ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดย คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรพ.) สามารถเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ต่อ กกพ. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเพื่อให้ การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ คพรพ. ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์การขอรับการโอนเงินเมื่อใกล้ถึงกำหนดการจ่ายเงิน พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน กกพ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโอนเงินภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติจาก กกพ. ซึ่งประกอบด้วย

๑.๑ แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส (ถ้ามี) ที่มีการจำแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน

๑.๒ รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ถ้ามี) แยกตาม ปีงบประมาณ โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชน ที่จำแนก ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน พร้อมส่งคืนเงินให้สำนักงาน กกพ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๓ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้น บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย)

๒. รายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ไม่สามารถผูกพันงบประมาณได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของ กกพ. ต่อไป

พร้อมกันนี้ สำนักงาน กกพ. ขอขอบคุณ คพรพ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจความต้องการของชุมชน รวมทั้งพิจารณากลับกรองและอนุมัติโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ เพื่อจัดทำแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ผ่านมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

/โครงการ...

โครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จะช่วยพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะได้แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนฤภัทร อมรโฆสิต)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๓๑๘, ๓๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒

ประมาณการรายได้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖.๔๙ ล้านบาท โดยมีกรอบแผนงานประจำปี ดังนี้

งบประมาณในการบริหารจัดการ	งบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชน
ตามที่ คพรฟ. เสนอ แต่ไม่เกินกรอบเงินที่กำหนด จำนวน ๐.๙๗ ล้านบาท	ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ทั้งนี้ไม่เกินกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๕.๕๒ ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น ๖.๔๙ ล้านบาท	

หมายเหตุ งบประมาณข้างต้นยังไม่รวมเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงาน กกพ. จะเสนอ กกพ. อนุมัติการนำเงินคงเหลือสมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแจ้งการปรับปรุงกรอบงบประมาณให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทราบต่อไป

๒. จัดสรรเงินงบประมาณในการบริหารจัดการให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในไตรมาส ๑ กรณีที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศไม่สามารถเสนอแผนงานประจำปีเพื่อนำเสนอ กกพ. พิจารณาอนุมัติได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หรือกรณีที่มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เป็นปีแรก ในอัตราร้อยละ ๕๐ เพื่อให้ คพรฟ. จัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

